

ด่วนมาก

ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว ๓๓๑



สำนักงานส่งเสริมการปกครองถึน
จังหวัดแพร์ ถนนราชภรรอุทิส พร ๕๔๐๐๐

๑๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
เรียน ท้องถึนอำเภอทุกอำเภอ

- อ้างอิง ๑. หนังสือจังหวัดแพร์ ด่วนที่สุด ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว๓๓๘๒ ลงวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือจังหวัดแพร์ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๓๗.๒ว๔๐๕๙ ลงวันที่ ๑๒ ตุลาคม ๒๕๕๔
๓. หนังสือจังหวัดแพร์ ด่วนมาก ที่ พร ๐๐๓๗.๒/ว๔๐๖๖ ลงวันที่ ๑๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

สิ่งที่ส่งมาด้วย สำเนาหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๘๓.๔/ว๒๑๐๒
ลงวันที่ ๓ ตุลาคม ๒๕๕๔

ตามที่จังหวัดได้แจ้งจัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ
องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้้องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
ดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และได้แจ้งให้ นายอำเภอ ท้องถึนอำเภอ
สอดส่อง ตรวจสอบ กรณีพบเห็นหรือทราบว่ามีกรแอบอ้าง และเรียกทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด พร้อมทั้ง
กำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็นหน่วยดำเนินการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกและแต่งตั้ง
หัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก ให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด
รายละเอียดตามอ้างอิง นั้น

จังหวัดได้รับแจ้งจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นว่า เนื่องจากยังได้รับการร้องเรียนจากหัวหน้า
ศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก และบุคคลภายนอกว่า การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น
ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น ในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม
มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทนจากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่ง
ครูผู้ดูแลเด็ก

ดังนั้น เพื่อให้การคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กร
ปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงขอให้ท้องถึนอำเภอ วางแผนการ
ติดตามตรวจสอบการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนา
เด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กโดยใกล้ชิด หากทราบหรือพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐ
รายใดมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำผิด หรือพบว่าการคัดเลือกและแต่งตั้งครูผู้ดูแลเด็กไม่มีความโปร่งใส
บริสุทธิ์ และยุติธรรม ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เบื้องต้น แล้วรายงานนายอำเภอ และผู้ว่าราชการ
จังหวัดทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไปรายละเอียดปรากฏตามสิ่งที่ส่งมาด้วยพร้อมนี้

จึงเรียนมาเพื่อทราบ และพิจารณาดำเนินการในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป

ขอแสดงความนับถึอ

(นายต่อหรรษา หับหิมโต)

หัวหน้ากลุ่มงานส่งเสริมและพัฒนาท้องถิ่น รักษาราชการแทน

สำนักงานส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัด
กลุ่มงานมาตรฐานการบริหารงานบุคคลท้องถิ่น

ท้องถึนจังหวัดแพร์

โทร.๐-๕๔๕๓-๔๑๑๙ ต่อ ๑๘

ด่วนมาก

ที่ มท ๐๘๙๓.๔ / ว ๒๑๐๒



ดำเนินการส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นจังหวัดแพร่
เลขที่ 4814
วันที่ 7 ต.ค. 2554
เวลา 15.39

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น
ถนนนครราชสีมา เขตดุสิต กทม. ๑๐๓๐๐

๗ ตุลาคม ๒๕๕๔

- เรื่อง การคัดเลือกและแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น
- เรียน ท้องถิ่นจังหวัด ทุกจังหวัด
- อ้างถึง ๑. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๖๔๔ ลงวันที่ ๑๑ สิงหาคม ๒๕๕๔
๒. หนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ด่วนมาก ที่ มท ๐๘๙๓.๔/ว ๑๙๖๕ ลงวันที่ ๑๖ กันยายน ๒๕๕๔

ตามที่กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ได้จัดสรรอัตราตำแหน่งและเงินเดือน พนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ประจำปีงบประมาณ พ.ศ.๒๕๕๔ เพื่อให้ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กที่มีคุณสมบัติครบถ้วนเป็นครูผู้ดูแลเด็ก และได้แจ้ง จังหวัด ทุกจังหวัดมอบหมายให้นายอำเภอ ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ สอดส่อง ตรวจสอบ กรณีพบเห็นหรือทราบ ว่ามีการแอบอ้าง และเรียกรับทรัพย์สินหรือผลประโยชน์ตอบแทนใด พร้อมทั้งกำกับดูแลองค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นที่เป็น หน่วยดำเนินการและคณะกรรมการที่เกี่ยวข้องในการคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแล เด็กดังกล่าวปฏิบัติหน้าที่ให้เป็นไปตามระเบียบ กฎหมาย โดยเคร่งครัด หากปรากฏผู้มีพฤติการณ์ดังกล่าว ขอให้รายงาน จังหวัดหรืออำเภอพิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่ซึ่งทางวินัยและทางอาญากับผู้กระทำความผิดและผู้ที่เกี่ยวข้องโดย เค็ดขาด พร้อมรายงานกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นทราบ รายละเอียดตามหนังสือกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น ที่อ้างถึง นั้น

เนื่องจากกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นยังได้รับการร้องเรียนจากหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็ก และ บุคคลภายนอกว่า การคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กของ องค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก ไม่เป็นไปด้วยความบริสุทธิ์ ยุติธรรม มีการเรียกรับผลประโยชน์ตอบแทน จากการพิจารณาคัดเลือกและแต่งตั้งหัวหน้าศูนย์/ผู้ดูแลเด็กให้ดำรงตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็ก

กรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่นพิจารณาแล้วเห็นว่าเพื่อให้การคัดเลือกและแต่งตั้งตำแหน่ง ครูผู้ดูแลเด็ก ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น เป็นไปด้วยความเรียบร้อย โปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม จึงขอให้ท้องถิ่นจังหวัด และท้องถิ่นอำเภอ วางแผนการติดตามตรวจสอบการดำเนินการคัดเลือกและแต่งตั้งผู้ดูแลเด็กให้ ดำรงตำแหน่งพนักงานส่วนท้องถิ่น ศูนย์พัฒนาเด็กเล็กขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่นในตำแหน่งครูผู้ดูแลเด็กโดยใกล้ชิด หากทราบหรือพบว่าเจ้าหน้าที่ของรัฐรายใดมีพฤติกรรมเข้าข่ายการกระทำความผิด หรือพบว่า การคัดเลือกและแต่งตั้งครู ผู้ดูแลเด็กไม่มีความโปร่งใส บริสุทธิ์ และยุติธรรม ให้พิจารณาดำเนินการตามอำนาจหน้าที่เบื้องต้น และรายงานผู้ว่า ราชการจังหวัด และนายอำเภอทราบ เพื่อพิจารณาสั่งการต่อไป

จึงเรียนมาเพื่อพิจารณาดำเนินการต่อไป

ขอแสดงความนับถือ

(นายขวัญชัย วงศ์นิติกร)

อธิบดีกรมส่งเสริมการปกครองท้องถิ่น

สำนักประสานและพัฒนากิจการการศึกษาท้องถิ่น

ส่วนส่งเสริมการศึกษานอกระบบและพัฒนากิจการรวมเยาวชน

โทร. ๐ - ๒๒๕๑ - ๕๐๒๑ - ๓ ต่อ ๑๐๔

โทรสาร ๐-๒๒๕๑-๕๐๐๐ ต่อ ๕๓๕๖